



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนงาน กสทช. สภากัญญา กลางณรงค์ โทร. ๕๐๖๒

ที่ สทช ๑๐๐๓.๙/๐๐พ

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นและมติในการประชุม กสท.ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘

เรียน ประธาน กสท.

สืบเนื่องจากการประชุม กสท. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ ดิฉันมีความเห็นต่าง และข้อสังเกตในการพิจารณาจำนวน ๒ วาระ จึงขอเปิดเผยความเห็นเพื่อบันทึกในรายงานการประชุม ดังนี้

วาระที่ ๔.๕ การอนุมัติผังรายการหลักของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก จำนวน ๑๓๖ ราย ๔๔๑ ช่องรายการ

“ดิฉันมีอาจเห็นชอบในกระบวนการพิจารณาอนุมัติผังรายการหลัก ประจำปี ๒๕๕๘ ของผู้รับใบอนุญาตช่องรายการที่เคยมีประวัติการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคและช่องรายการที่เคยมีประวัติเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นการขัดหรือแย้งกับการกำกับดูแลเนื้อหารายการและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นการขัดหรือแย้งกับการกำกับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการการโฆษณาอาหารและยา เนื่องจากไม่เห็นด้วยในขั้นตอนผ่านการพิจารณาเห็นชอบผังรายการของช่องที่มีประวัติฯ ก่อน จากนั้นจึงนำเสนอให้ สำนัก บส. และ สำนัก ผส. ติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในภายหลัง ในทางกลับกันดิฉันเห็นว่า ควรกำกับดูแลก่อนจะเกิดเหตุซ้ำซากในกรณีของช่องรายการที่มีประวัติการกระทำที่เข้าข่ายเอาเปรียบผู้บริโภคฯ โดยส่งผังรายการให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องหรือสำนักที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นก่อนการนำเสนอให้บอร์ดพิจารณาเห็นชอบอนุมัติผังรายการ หรืออย่างน้อยควรให้ผู้ประกอบกิจการทำหนังสือยืนยันว่า ไม่มีการขายสินค้าหรือมีเนื้อหารายการที่เคยมีความผิดนั้นแล้วในผังรายการประกอบ

ยกตัวอย่างช่องรายการที่เข้าข่ายกรณีนี้ ได้แก่ ช่องรายการ Asian Film TV ของบริษัท ไทย แซทเทลไลท์ ทิวี จำกัดและช่องรายการมงคล แชนแนล ของบริษัท ไทย มงคล มัลติมีเดีย จำกัด ทั้งสองช่องรายการพบว่ามีประวัติการกระทำที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ฐานโฆษณาประโยชน์คุณภาพอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตและอาจมีลักษณะหลอกลวงให้หลงเชื่อโดยไม่สมควร อันมีโทษตามกฎหมาย หรือ ในกรณีของช่องรายการ H Plus Channel ของบริษัท เอช พลัส แชนแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับไสยศาสตร์ เหนือธรรมชาติที่อาจมีผลให้ผู้บริโภคตกเป็นเหยื่อถูกหลอกลวงจากการขายสินค้าที่โอ้อวดเกินจริง เป็นต้น”

วาระที่ ๕.๑ การแก้ไขพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.๒๕๕๓

“สืบเนื่องจากที่สำนักงานฯ ได้แจ้งให้กรรมการรับทราบหลักการสำคัญในการแก้ไขพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ นั้น

/ดิฉันเห็น ...

ดิฉันเห็นว่า สำนักงานฯ ควรดำเนินการวิเคราะห์ร่างกฎหมายฉบับนี้และนำเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุม กสทช. เพื่อเปิดให้กรรมการได้พิจารณาให้ความเห็นแทนที่จะเป็นการรับทราบหลักการสำคัญแต่เพียงเท่านั้น”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำความเห็นดิฉันบันทึกในรายงานการประชุม กสทช. ด้วย



(นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์)

กสทช.